



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓/ว ๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่สำคัญ เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการจัดงานที่สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันครูร่วมกัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดงานวันครูแต่แรกเริ่ม

ในการนี้ สำนักงาน กศน.พิจารณา แล้ว จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วยการรณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ให้งดจัดกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมสันตนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู

๒. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครู ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๐ เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู

๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ

๔. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก

/สำนักงาน....

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู
กับประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ
ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าวข้างต้น รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว มายังสำนักงาน
กศน.จังหวัดสตูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rachayasnfe@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
เพื่อสรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงาน กศน. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๙

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๔๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satunonie@hotmail.com